

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๕



ถึง สำนักทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เกี่ยวกับโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนสำหรับใช้ผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) เป็นเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบการ พิจารณาการแจ้งการเกิดเกินกำหนด การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน และการขอเปลี่ยนแปลง สถานะบุคคลเพื่อยื่นขอสัญชาติไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ดังนั้น เพื่อให้การบริการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) และการแก้ไข ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗



สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนการทะเบียนราษฎร  
โทร. ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๖  
โทรสาร. ๐ ๒๙๐๖ ๙๒๓๕



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘๒



สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติตามโครงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. คู่มือการพิมพ์หนังสือส่งตัวสำหรับบัญชีสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ “บัญชีสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ” จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติให้มีหลักฐานในการแจ้งการเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน หรือรวมทั้งกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลจากคนที่มีรายการในทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทยเป็นคนสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอให้แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้สำนักทะเบียนที่บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน “บัญชีสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ” ให้ติดต่อผู้ที่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ และพิมพ์หนังสือส่งตัวในระบบให้ผู้ยื่นคำร้องเดินทางไปตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ ณ หน่วยบริการที่กำหนด หากสำนักทะเบียนไม่สามารถติดต่อผู้ที่ยื่นคำร้องได้ ให้จำหน่ายรายการคำร้องในระบบ ทั้งนี้ ให้สำนักทะเบียนปฏิบัติตามคู่มือการพิมพ์หนังสือส่งตัวสำหรับบัญชีสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามโครงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ก่อนที่สำนักทะเบียนจะส่งผู้ยื่นคำร้องตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการยื่นคำร้องการแจ้งการเกิด การเพิ่มชื่อ การขอลงรายการสัญชาติไทยหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้เป็นผู้มีสัญชาติไทย และเรียกตรวจพยานหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลให้ครบถ้วนก่อน หากพยานหลักฐานของผู้ร้องไม่น่าเชื่อถือหรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนจึงแนะนำให้ผู้ร้องตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ รวมทั้ง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและคู่ตรวจอ้างอิงว่าสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้หรือไม่ และสอบสวนผู้ร้องและคู่ตรวจให้เรียบร้อย

๒) การบันทึกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอในระบบโปรแกรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ ให้บันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ยื่นคำขอ และคู่ตรวจอ้างอิง

๓) ให้นายทะเบียนพิจารณาจากผู้ยื่นคำขอที่มีความพร้อมในการเดินทางไปตรวจเป็นลำดับแรก โดยระบบโปรแกรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนฯ จะกำหนดระยะเวลาการเดินทางไปตรวจภายใน ๓๐ วัน

/ ซึ่งจะ ...



ซึ่งจะระบุเอาไว้ในหนังสือส่งตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสอบสารพันธุกรรมกับหน่วยบริการ และหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะจำหน่ายรายการการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งคืนยอดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สิทธิกับผู้ยื่นคำขอรายอื่นที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ แทน ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่ตัดสิทธิกับผู้ยื่นคำขอที่ถูกจำหน่ายรายการข้างต้นจะเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป

๔) กรณีที่ยอดเงินงบประมาณในระบบโปรแกรมการตรวจสอบสารพันธุกรรมไม่เพียงพอ กับค่าบริการตามที่หน่วยบริการกำหนด ให้นำทะเบียนสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ยื่นคำขอต่อไปได้ใน “บัญชีสำรองผู้เข้าร่วมโครงการ” ทั้งนี้ หากมียอดเงินงบประมาณเพิ่มเติม หรือผู้ยื่นคำขอรายอื่นไม่ได้เดินทางไปตรวจตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักทะเบียนกลางจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ผู้ยื่นคำขอจากในบัญชีสำรอง โดยเรียงตามลำดับต่อไป

๓. กรณีที่ผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมปรากฏว่า ไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์การเป็นบิดา มารดา หรือญาติร่วมสายโลหิตระหว่างผู้ยื่นคำขอและคู่ตรวจที่มีสัญชาติไทย เช่น รับรองความสัมพันธ์เป็นบิดาหรือมารดา และบุตร หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา เป็นต้น ให้นำทะเบียนยกเว้นการสอบสวนบุคคลเพื่อรับรองความเป็นญาติร่วมสายโลหิตของบุคคลดังกล่าว เพราะจะเป็นการเรียกตรวจหลักฐานเกินความจำเป็น และเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

๔. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบโดยทันที พร้อมทั้งดำเนินการแจ้งเกิดเกินกำหนด หรือเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน หรือลงรายการสัญชาติไทย หรือกรณีอื่นตามที่โครงการฯ กำหนดฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงานปัญหาและอุปสรรคให้สำนักทะเบียนกลางทราบทุกกรณี หากปรากฏว่าสำนักทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยยังไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วน เนื่องจากการไม่เอาใจใส่ ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานดังกล่าว ให้นำทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ชักช้า

๕. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน และเมื่อได้ดำเนินการแจ้งการเกิดเกินกำหนด หรือการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน หรือลงรายการสัญชาติไทย หรือกรณีอื่นตามที่โครงการฯ กำหนดแล้ว ให้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการและเลขประจำตัวประชาชนที่ได้รับการจัดทำเข้าสู่ระบบโปรแกรมการตรวจสอบสารพันธุกรรมฯ เพื่อรายงานสำนักทะเบียนกลางทราบ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์โครงการทางสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ทุกช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทราบ โดยสำนักทะเบียนกลางได้เปิดระบบโปรแกรมตรวจสอบสารพันธุกรรมฯ ให้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรจบ จันทร์รัตน์)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนการทะเบียนราษฎร  
โทร ๐-๒๗๕๑-๗๓๑๒-๖

